

## ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption - CAC) โดยได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตลอดเวลาที่ผ่านมามาทางบริษัทฯ ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารและในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและมาตรการดังกล่าวไปยังกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้ประกอบการร้านค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ได้กำหนดความหมายและรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก โดยกรรมการ ผู้บริหาร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลและกำหนดมาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกำหนดเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศ การสื่อสารผ่านสื่อภายในต่าง ๆ รวมทั้งมีการอบรมและทำแบบทดสอบให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้สื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการกำหนดระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะและกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย รวมถึงให้การคุ้มครองแก่พนักงานและบุคคลที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแส อีกทั้งยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นคำมั่นที่จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ถือเป็นคำมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องบนหลักการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

